

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2024

V/v tham gia ý kiến về đề nghị giảm công suất khai thác mỏ cát số 30, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhận được Văn bản số 7880/STNMT-TNKS ngày 28/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham vấn ý kiến về đề nghị giảm công suất khai thác mỏ cát số 30, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, căn cứ Biên bản kiểm tra thực địa của liên ngành, ý kiến tham gia của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 856/CCTL-QLĐĐ ngày 06/9/2024 (gửi kèm theo), theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc

Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc (sau đây gọi là Công ty) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ cát số 30 xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc tại Giấy phép số 222/GP-UBND ngày 23/6/2014, thời hạn khai thác 13 năm 8 tháng kể từ ngày ký Giấy phép; diện tích mỏ 64.584,5 m²; công suất khai thác 20.000 m³/năm. Sau khi được cấp phép, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục có liên quan và tổ chức khai thác tại mỏ.

Theo báo cáo của Công ty, do khoảng cách từ mỏ, bãi tập kết ra các tuyến đường chính khá xa và thị trường ngày một cạnh tranh hơn nên hoạt động sản xuất, kinh doanh tại mỏ gặp nhiều khó khăn. Để kế hoạch sản xuất kinh doanh tại mỏ phù hợp với năng lực của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty xin giảm công suất khai thác tại mỏ từ 20.000 m³/năm xuống còn 8.000 m³/năm.

Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn diện tích mỏ đang ngập nước và hai bên bờ sông trong khu vực mỏ không ghi nhận hiện tượng sạt lở.

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ kết quả khảo sát thực địa và nhận định, đánh giá của Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 856/CCTL-QLĐĐ ngày 06/9/2024, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với đề nghị giảm công suất khai thác mỏ cát số 30, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần thương mại Đức Lộc.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Cường